

Số: /TB-UBND

Lang Son, ngày tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022

Ngày 24/6/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Tham dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung họp, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu xây dựng phương án phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Qua thảo luận cho thấy các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan cơ bản nhất trí với phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên các nội dung chi tiết vẫn cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm tính thống nhất, chính xác, đồng thời theo định hướng phân cấp tối đa về cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện để nâng cao tính chủ động, hiệu quả.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh các phương án phân bổ vốn thực hiện 2 Chương trình trên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chậm nhất trong ngày 26/6/2022.

2. Đối với phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nhất là với Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) vẫn còn nhiều ý kiến góp ý, chưa thống nhất. Do thời gian hoàn thiện phương án, trình kỳ họp thứ mười HĐND khóa XVII rất gấp, yêu cầu: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tính toán lại toàn bộ phương án phân bổ vốn của Chương trình bảo đảm theo đúng tiêu chí đã ban hành tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức

phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan. Nếu phương án xây dựng có sự sai khác với quy định đã ban hành, Ban Dân tộc cần báo cáo, giải trình rõ với UBND tỉnh bằng văn bản.

Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu bằng văn bản, làm việc cụ thể với Ban Dân tộc để thống nhất nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, cơ quan mình.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh cử cán bộ có nghiệp vụ tốt phối hợp, giúp đỡ Ban Dân tộc trong công tác rà soát, xây dựng, hoàn thiện phương án phân bổ vốn.

Ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chậm nhất trong buổi sáng ngày 27/6/2022.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện phương án phân bổ vốn 3 Chương trình MTQG, trình UBND tỉnh xem xét trong ngày 27/6/2022 để thực hiện các thủ tục tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần dự họp;
- Sở Y tế;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT (VQK).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Văn Chiêu